



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภวารินชำราบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ ๒๐๓๒ / ๑๑๖ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลการดำเนินงานโครงการ, รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและรายงานการอบรมให้ความรู้แก่  
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการ  
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภวารินชำราบ

เรียน สาธารณสุขอำเภวารินชำราบ

ด้วย งานคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภวารินชำราบ มีความจำเป็นต้องนำข้อมูลโครงการ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยมีการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภวารินชำราบ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ (Government Website Standard)

ดังนั้น เพื่อการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลโครงการ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย จึงขอขึ้นข้อมูล ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภวารินชำราบ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารและ File-electronic ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาโปรดเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

( นางปถมารณ์ จันทรโสภาน )

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โปรดพิจารณาอนุมัติ

( นายประหัด ปาทาคำ )

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

( นายสัมพันธ์ กุลพร )

สาธารณสุขอำเภวารินชำราบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
วัน/ เดือน/ปี : ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: โครงการการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและองค์กรคุณธรรม ธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- โครงการการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและองค์กรคุณธรรม ธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
- รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางปถมภรณ์ จันทโรสภา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสมพันธ์ กุลพร)  
สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ  
วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางปถมภรณ์ จันทโรสภา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



# สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

## อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด โดย นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้มอบนโยบายแนวทาง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม พร้อมกันนี้ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด และคุกคามทางเพศในการทำงาน

ทั้งนี้การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในการให้ความรู้ในเรื่องระเบียบวินัยข้าราชการ การเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตการป้องกันปัญหาประโยชน์ทับซ้อนและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน